



ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา

ตามที่ได้มีประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนครินทร์ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามเกณฑ์การตัดสิน ในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กลุ่มบริหารทั่วไป

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๖	นางสาวเมธินี เรืองวิเศษ
๐๐๗	นายธนดล เสรีศิริขจร
๐๐๘	นางสาวพิมพ์วรภัทร์ ล้อวิลัย
๐๑๑	นางสาวชนิษฐา สงค์แก้ว

กลุ่มบริการ

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นางสาวชมพูนุชนาถ หิริญญสวัสดิ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความรู้ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งจากบุคลิกภาพและการแต่งกาย กริยามารยาท ท่วงที วาจา การโต้ตอบคำถาม ไหวพริบ เชี่ยวชาญ
ความรอบรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงาน อุปนิสัย
และทัศนคติ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ **๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕** ตามเวลาและสถานที่ ดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	เวลา	สถานที่สอบ
๑	ผู้ช่วยทันตแพทย์	๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.	ห้องประชุมรุกริรพัฒน์ ชั้น ๓
๒	นักจัดการงานทั่วไป	๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	อาคารอำนวยการ

ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยถ่ายรูปผลตรวจ ATK พร้อมแนบบัตรประชาชน พิมพ์ใส่กระดาษ A๔ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งนี้

ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปต้องผ่านการตรวจด้านจิตวิทยาภายในวันที่ ๑๑ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จะประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ในวันที่ **๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕** ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ : www.jvkk.go.th

ประกาศ ณ วันที่ **๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕**

ก.วรรณ กิตติ

(นางกนวรรณ กิตติวัฒนากุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ต กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงสุภาพ (ห้ามใส่เสื้อยืดและกางเกงยีนส์เข้าห้องสอบ)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มาในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ครึ่งชั่วโมง